



สรุปแนวโน้มธุรกิจ

“โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ
ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ และนักธุรกิจในภาคใต้”
ไตรมาส 1 ปี 2551

การสำรวจข้อมูลจากผู้ประกอบการในภาคใต้ในไตรมาส 1/2551 จำนวน 29 ราย ในพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี ชุมพร ภูเก็ต และ กระบี่ ประกอบด้วยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยาง 5 ราย ปาล์มน้ำมัน 3 ราย อาหารทะเลทะเลแช่แข็งและกระป๋อง 2 ราย ประมง 2 ราย การท่องเที่ยว 6 ราย การค้า 5 ราย อสังหาริมทรัพย์ 4 ราย และสถาบันการเงิน 2 ราย สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

เศรษฐกิจโดยรวม ในไตรมาส 1 ปี 2551 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะยางพารา และปาล์มน้ำมัน รวมทั้งการท่องเที่ยวในฝั่งอันดามันที่ยังขยายตัวต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองมีความชัดเจน ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเริ่มดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมัน ต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น และค่าเงินบาทที่ยังคงแข็งค่า เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ สำหรับการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมยังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน แต่ยังไม่เป็นอุปสรรคในการขยายกำลังการผลิตและการลงทุน เนื่องจากมีแรงงานต่างด้าวทดแทนได้

สำหรับรายละเอียดของแต่ละสาขาเศรษฐกิจมีดังต่อไปนี้

การบริโภค

การบริโภคในไตรมาส 1 ปี 2551 ปรับตัวดีขึ้น โดยมีปัจจัยบวกจากราคายางและปาล์มน้ำมัน ประกอบกับการท่องเที่ยวชายฝั่งอันดามันขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันสถานการณ์ทางการเมืองเริ่มชัดเจนมากขึ้น ทำให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเริ่มดีขึ้น เป็นผลให้การใช้จ่ายภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าคงทน ยอดการจำหน่ายของห้างสรรพสินค้าเพิ่มขึ้นทั้งที่ขนาดใหญ่และภูเก็ต ในขณะที่ยอดขายรถยนต์ขยายตัวทุกประเภท โดยเฉพาะรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากที่เคยหดตัวในปีก่อน

การลงทุน

การลงทุนทางด้านการก่อสร้างปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้การก่อสร้างในแหล่งการท่องเที่ยวที่สำคัญ คือที่จังหวัดภูเก็ตและที่จังหวัดกระบี่ยังคงขยายตัวอย่างดีดก โดยที่จังหวัดภูเก็ตผู้ประกอบการบางส่วนได้ปรับตัวจากการก่อสร้างบ้านมาเป็นการลงทุนก่อสร้างคอนโดมิเนียมมากขึ้น โดยมีทั้งคอนโดมิเนียมราคาสูงริมชายหาดที่มีกลุ่มลูกค้าเป็นชาวต่างชาติและคอนโดมิเนียมราคาประมาณ 1 ล้านบาทที่มีกลุ่มลูกค้าเป็นลูกจ้างที่เข้าไปทำงานที่ภูเก็ต สำหรับที่กระบี่การก่อสร้างขยายตัวมากในแหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายหาด รวมทั้งราคาที่ดินที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก นอกจากนี้ปัจจัยบวกจากราคายางพาราและปาล์มน้ำมัน ที่อยู่ในระดับสูง ทำให้การก่อสร้างที่อยู่และการปรับปรุงที่อยู่อาศัยบริเวณนอกเขตเทศบาลเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกร สำหรับการลงทุนขยายกิจการของภาคอุตสาหกรรมยังคงชะลอการตัว เนื่องจากได้มีการขยายการลงทุนไป

มากแล้วก่อนหน้านี้ ประกอบกับยังไม่มั่นคงต่อสถานการณ์ทางการเมือง และราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก

การส่งออก

การส่งออกอย่างยังมีต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งออกไปยังประเทศ จีนซึ่งเป็นตลาดหลัก เนื่องจากเศรษฐกิจของจีนยังคงขยายตัวดี ส่วน การส่งออกไม่แยงพาราแปรรูปชะลอตัว ทั้งนี้ เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจ ของสหรัฐอเมริกาที่เป็นตลาดหลักชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง สำหรับการ ส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและแช่แข็ง มีแนวโน้มลดลง

อุปทาน

เกษตร

ผลผลิตยางของภาคใต้ ได้รับผลกระทบจากความแปรปรวนของ สภาพอากาศที่เปลี่ยนไปตามภาวะโลกร้อน ทำให้ผลผลิตยางของภาคใต้ ลดลง ส่งผลให้ปริมาณยางในสต็อกของตลาดหลักลดลงตามลำดับ สำหรับราคายางยังอยู่ในเกณฑ์สูง เนื่องจากความต้องการจาก ต่างประเทศยังมีต่อเนื่องโดยเฉพาะจีน และราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น สำหรับผลผลิตกัญมีปริมาณใกล้เคียงกับปีก่อน ในขณะที่ผลผลิตปาล์ม น้ำมันเพิ่มขึ้น เนื่องจากเริ่มเก็บเกี่ยวผลปาล์มได้มากขึ้น ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม

ส่วนด้านอุปทานยางของโลก มาเลเซีย ผลผลิตลดลง เนื่องจาก มาเลเซียได้ปรับยุทธศาสตร์การปลูกพืชหันไปส่งเสริมการปลูกปาล์ม น้ำมันแทน ขณะที่ผลผลิตยางของอินโดนีเซีย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

อุตสาหกรรม

อัตราการใช้จ่ายกำลังการผลิตของอุตสาหกรรมยางยังอยู่ในระดับต่ำ เพราะปริมาณวัตถุดิบน้อย เนื่องจากอยู่ในช่วงยางผลัดใบ ประกอบกับภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อผลผลิต ขณะที่อัตราการใช้จ่ายกำลังการผลิตปาล์มน้ำมัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 50

การท่องเที่ยว

ภาวะการท่องเที่ยวในไตรมาส 1 ปี 2551 ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะทางฝั่งอันดามัน ทั้งที่ภูเก็ต กระบี่ และเขาหลัก จังหวัดพังงามีเพียงที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ที่นักท่องเที่ยวลดลง เนื่องจากมีปัญหาคาการเดินทาง นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวยุโรป และสแกนดิเนเวีย โดยสัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติคิดเป็นร้อยละ 70 และมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ 65

การเงิน

ในไตรมาส 1/2551 สินเชื่อยังคงขยายตัว โดยสินเชื่อที่ขยายตัวเป็นสินเชื่อประเภทเช่าซื้อและสินเชื่อเพื่อการส่งออกยางพารา โดยปล่อยให้กลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ การผิदनัดชำระหนี้ของลูกค้ายังมีน้อย ทั้งนี้ธนาคารได้มีการบริหารจัดการและการติดตามหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ต้นทุน ราคาสินค้า และสัดส่วนผลกำไร

ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น จากราคาวัตถุดิบ ราคาน้ำมัน ราคาวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะเหล็กเส้น ทั้งนี้ ราคาวัสดุก่อสร้างได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 ส่วนอัตรากำไรเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 ขณะที่

ราคาสินค้าและบริการโดยรวมปรับเพิ่มเล็กน้อย ทำให้อัตราส่วนกำไรเพิ่มขึ้นไม่มากนัก เพราะธุรกิจมีการแข่งขันสูง

แรงงาน และภาวะการจ้างงาน

ตลาดแรงงานค่อนข้างตึงตัว เนื่องจากขาดแคลนแรงงานในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะแรงงานที่ไม่มีฝีมือในภาคอุตสาหกรรมยางพาล์ม น้ำมัน และอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ เนื่องจากราคายางพาราที่อยู่ในระดับสูง จูงใจให้แรงงานไปรับจ้างกรีดยางแทน ขณะเดียวกันเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยว ทำให้แรงงานไปทำงานโรงแรมที่มีรายได้สูง ผู้ประกอบการแก้ปัญหาโดยใช้แรงงานต่างด้าวแทน ขณะที่ภาคการค้าจะขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ โดยเฉพาะพนักงานแคชเชียร์

การปรับค่าจ้างแรงงานโดยทั่วไป ภาคธุรกิจปรับค่าจ้างทุกปี ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำภาครัฐ รวมทั้งภาวะตลาด โดยในปีนี้มี การปรับอัตราค่าจ้างประมาณร้อยละ 5

ส่วนวิชาการ สำนักงานภาคใต้
มีนาคม 2551